

## ทบทวนเลิกใช้โอเน็ตในแอดมิชชัน

นำเสนอเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559

### "กำจร"เผยผิติดเจตนาวัดมาตรฐานการศึกษา

"กำจร" เผยกำลังพิจารณาว่าจะใช้คะแนนโอเน็ตประกอบแอดมิชชันหรือไม่ ซึ่งเจตนาารมณ์สอบโอเน็ตหวังแค่วัดผลผู้เรียนผ่านมาตรฐานการศึกษาหรือไม่เท่านั้น แต่ไม่ใช้การสอบแข่งขันมองครั้งต่อไป สทศ.ควรเจ็ยขอสอบก่อนประกาศผลคะแนน เพื่อให้สังคมตรวจสอบความถูกต้องของขอสอบอีกที่ ดาน "รองประธาน ทปอ." ซึ่งถ้า สทศ.ยอมรับขอสอบผิดพลาดจริง ก็มีเพียง 5 ขอ เจ็ยแล้วมีผลต่อแอดมิชชันแค่ 0.1% เผย ทปอ.เตรียมคุยเรื่องนี้ในการประชุมวันที่ 19 มิถุนายน

กรณีตัวเตอร็ชื่อดังออกมาท้วงติงการออกข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2559 ที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่าเจ็ยไม่ถูกต้องในวิชาสังคมศึกษา การสอบโอเน็ตขั้น ม.6 และวิชาภาษาอังกฤษขั้น ม.3 ตลอดจนมีการรณรงค์ให้สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ุออกขอสอบ ออกมายอมรับขอสอบที่เจ็ยผิติดเพิ่มเติม รวมทั้งยังมีการเรียกร้องให้มีการประมวลผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง การรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ใหม่ จนส่งผลให้ พูล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องสั่งการให้ สทศ.ไปดำเนินการตรวจขอสอบใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

ด้าน นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวในเรื่องนี้ว่า ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเผยแพร่ขอสอบโอเน็ตพร้อมเฉลยผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ สทศ.กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูล ทำให้สังคมสามารถวิพากษ์ตัวขอสอบ เขามาช่วยตรวจสอบได้ ไม่จำเป็นต้องเจาะขอสอบเฉพาะบางขอเหมือนในอดีต และยังทำให้เห็นแล้วว่าขอสอบบางขอยังผิดพลาดและต้องมีการแก้ไข โดยตนได้ให้นโยบายว่าครั้งต่อไปเมื่อสอบเสร็จแล้วอาจจะมีการเปิดเผยขอสอบทันที ให้สังคมช่วยตรวจสอบก่อนที่จะมีการประกาศคะแนน เพราะขอสอบทุกอย่างมีโอกาสที่จะผิดพลาดหมดไม่ว่าจะเป็นขอสอบวัดผลในโรงเรียน หรือขอสอบวัดมาตรฐานอย่างโอเน็ต

"ถ้าหากคะแนนผิดพลาดก็ต้องทำให้ถูกต้อง และส่วนตัวผิคิดว่า การสอบโอเน็ตไม่ควรที่จะนำมาใช้ในการแข่งขัน เพราะเมื่อใช้ในการแข่งขันขอสอบก็จำเป็นที่จะต้องออกในลักษณะการพลิกแพลง มีคำตอบลวง จึงทำให้เกิดปัญหา เพราะหากมีการผิดพลาดแม้แต่ขอเดียวก็ส่งผลถึงคะแนนที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนั้นผิคิดว่าในเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาอาจจะต้องมีการมาดูกันใหม่ เพราะผิคิดว่า การสอบไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการคัดเลือกคน และการสอบโอเน็ตควรจะเป็นการสอบที่นำมาใช้ก็วัดผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐานการศึกษาเท่านั้น" ปลัด ศธ.กล่าว

ด้านนายสุวัชรวิร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (รอกประธาน ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.เองได้มีการสอบถามเรื่องดังกล่าวไปยัง สทศ.หลายครั้ง และทาง สทศ.ก็ยืนยันว่าขอสอบที่ผิดพลาดมีการแก้ไขไปแล้ว ซึ่งแน่นอน ทปอ.มีความมั่นใจในกระบวนการออกข้อสอบของ สทศ. และหากมีการตรวจสอบใหม่แล้ว สทศ.ยืนยันมา ทปอ.ก็คงต้องยึดตามนั้น

แต่ตอนนี้ยังไม่อยากให้มีการสรุปว่าข้อสอบผิด เพราะแม้ว่าจะผิดจริงตามที่มีตัวเตอร์ชื่อดังออกมาวิเคราะห์ ก็มีเพียง 5 ข้อ และคะแนนโอเน็ตไซเพียง 30% ของคะแนนแอดมิชชันเท่านั้น ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละข้อเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วไม่ถึง 0.1 อย่างไรก็ตาม  
ในอนาคตคงต้องมีการมาหารือเรื่องความรอบคอบของข้อสอบและเฉลยก่อนที่จะมีการประกาศคะแนน และในสวนของ ทปอ. จะมีการพูดคุยเรื่องนี้ในการประชุม ทปอ. วันที่ 19 มิถุนายนนี้อย่างแน่นอน.

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 13 มิถุนายน 2559](#)